

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสิริยารัตน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ต่อบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย “สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) มีการดำเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรลงนามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นางสิริยารัตน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ เป็นผู้ประกาศและลงนาม



ประกาศโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันทุจริต โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ จึงรับนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

1. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสถานศึกษา
2. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสถานศึกษา
3. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2566

(นางสิริยารัตน์ อุดมรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

การดำเนินกิจกรรม มอบนโยบาย “สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) นางสิริยารัตน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ มอบหมายให้คณะครูขยายผลการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ในสถานศึกษา ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา



นางสิริยารัตน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)





ประชาสัมพันธ์สื่อทาง Social Media

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนปฏิบัติตาม นโยบาย “สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างวัฒนธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม จัดการความเสี่ยงจากการรับและให้ ของขวัญ ของกำนัลที่ อาจเกิดการทุจริต หรือได้รับผลประโยชน์ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อเตือนใจให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ทุก คนได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย “สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้าน คลองยายอินทร์

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน บุคลากร ITA 2566 เกี่ยวกับประวัติโรงเรียน ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล

NO GIFT POLICY

ไม่รับของขวัญ
ของกำนัลทุกชนิด

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน บุคลากร ITA 2566 เกี่ยวกับประวัติโรงเรียน ติดต่อเรา

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ